



☆Thủ tục bảo hiểm y tế quốc gia☆

Nếu bạn cần thay đổi trạng thái Bảo hiểm Y tế Quốc gia do chuyển nhà hoặc tìm việc làm mới, vui lòng đảm bảo hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Nếu thủ tục bị trì hoãn, bạn có thể được yêu cầu hoàn trả chi phí y tế. hãy cẩn thận.

<Nơi thực hiện thủ tục>

▶Phòng Nội vụ (Tòa nhà chính của Tòa thị chính Ashikaga, tầng 1)

▶Trung tâm dịch vụ hành chính

▶Tất cả các trung tâm cộng đồng (ngoại trừ Trung tâm cộng đồng Orihime và Trung tâm cộng đồng Sukedo không chấp nhận đơn đăng ký)

<Cần mang theo gì>

▶Khi đăng ký Bảo hiểm y tế quốc dân...

Giấy chứng minh nhân dân của người đến quày, giấy chứng nhận rút tiền bảo hiểm xã hội, v.v. Giấy kiểm tra được số my number của tất cả người đại diện gia đình và những người đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia

Xác định người nhận chi phí y tế (chỉ dành cho những người đã nhận được)

▶Khi hủy bảo hiểm y tế quốc gia...Giấy tờ tùy thân của người đến quày, người đại diện gia đình và người hủy bảo hiểm

Giấy xác nhận được số My number, thẻ bảo hiểm cho tất cả những người đã đăng ký bảo hiểm xã hội,

Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia cho mọi người, thẻ nhận chi phí y tế (chỉ dành cho người đã nhận)

▶Khi di chuyển ra ngoài Thành phố Ashikaga để đăng ký vào một trường đại học, v.v.

… Giấy tờ tùy thân của người đến quày, giấy xác nhận đã đăng ký học (chứng minh bạn là sinh viên của trường đó),

Thẻ My Number của người đại diện gia đình và người đăng ký và Thẻ Bảo hiểm Y tế Quốc gia

*Vui lòng hoàn tất thủ tục cùng với thông báo chuyển đi của bạn.

▶Khi người được cấp thẻ bảo hiểm y tế là học sinh đã tốt nghiệp

đưa cho quày tiếp nhận các loại giấy tờ có thể chứng minh như giấy chứng minh nhân dân, giấy tốt nghiệp, giấy đại diện của gia đình, thẻ my number

Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia

*Nếu bạn đang đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội, vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm xã hội.

*Nếu bạn không còn là sinh viên, có địa chỉ ngoài thành phố và không tham gia bảo hiểm xã hội, vui lòng nộp hồ sơ tại nơi có địa chỉ của bạn.

Vui lòng hoàn tất các thủ tục để đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia.

Ngoài ra, vui lòng hoàn tất thủ tục hủy bảo hiểm của bạn tại Thành phố Ashikaga.

◇Để biết thêm thông tin: Phòng Bảo hiểm và Hưu trí (☎0284-20-2147)

☆Tư vấn tình trạng cư trú cho người nước ngoài☆

Bạn có thể tư vấn về việc gia hạn visa và các vấn đề khác liên quan đến tình trạng cư trú. Người Nhật cũng có thể tham khảo.

1 giờ chiều đến 4 giờ chiều

◆Ngày và giờ: ngày 1 tháng 4

ngày 8 tháng 5

◆Địa điểm: Trung tâm học tập suốt đời tầng 2

◆ Hồ sơ: Không cần nộp hồ sơ. Vui lòng đến trực tiếp từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

◆Người sẽ lắng nghe ý kiến tư vấn của bạn: Chi nhánh Ashikaga của Hiệp hội Người viết hành chính tỉnh Tochigi

◇Để biết thêm thông tin: Hiệp hội trao đổi quốc tế thành phố Ashikaga (☎0284-43-2412)

